



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง การยื่นแบบรายการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม นำส่งเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หรือสถานที่ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประกาศกำหนด ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างมากขึ้น เป็นผลให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ออกคำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยให้ปิดสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานประกอบการในลักษณะคล้ายโรงแรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับสถานประกอบการใด ยังมีผู้เข้าพักใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือมีความประสงค์ไม่ปิดการประกอบการ ให้แจ้งข้อมูลให้กับนายอำเภอท้องที่ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงแรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดการยื่นแบบรายการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ดังนี้

๑. กรณีสถานประกอบการที่ปิดกิจการชั่วคราว ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ให้ผู้ประกอบการโรงแรม สามารถยื่นใบนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ (อบจ.รร.๒) ตามข้อบัญญัติฯ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจากผู้เข้าพักโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแสดงยอดเงินในใบนำส่งค่าธรรมเนียมฯ เป็นเงินศูนย์บาท ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail finance@chon.go.th) ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๒. กรณีสถานประกอบการที่ได้แจ้งนายอำเภอท้องที่ และได้รับอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใช้บริการ ตามข้อ๑.๒ ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ให้ผู้ประกอบการโรงแรม สามารถยื่นใบนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ (อบจ.รร.๒) ตามข้อบัญญัติฯ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, ศูนย์ประสานราชการ ๑ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และส่งใบนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ (อบจ.รร.๒) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail finance@chon.go.th) ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี